



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

โรงเรียนบ้านดงพอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑





การปลูกสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง นายวชิระ ศิริสุนทร เน้นย้ำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นายวชิระ ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง ประกาศโรงเรียนบ้านดงพอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อเน้นย้ำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีเจตนาธรรมที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน ก่อน/ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบข่ายกฎหมาย



อีกทั้ง ชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ในรูปแบบของการอบรมสัมมนาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนบ้านดงพอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงพอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงพลังแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ร่วมกันในสถานศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงาม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง มีทัศนคติ ค่านิยมอันดี และรับผิดชอบ ต่อหน้าที่อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อีกทั้ง ยังเป็นการประกาศตนว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ



ทางโรงเรียนได้ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ให้กับนักเรียนทราบ ตามแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนบ้านดงพอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมแสดงพลังแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ร่วมกันในสถานศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลุกฝังจิตสำนึกอันดีงาม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง มีทัศนคติ ค่านิยมอันดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อีกทั้ง ยังเป็นการประกาศตนว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ



อีกทั้ง ให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy และสามารถเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะได้ หากมีการร้องขอให้ตรวจสอบหรือสามารถร้องเรียนได้หากพบพฤติกรรมที่มีขอบ ซึ่งทางโรงเรียน

บ้านดงพองได้มีสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) คือ เฟสบุ๊ก (Facebook) ของโรงเรียน มีชื่อเพจว่า “โรงเรียนบ้านดงพอง”

